



ประกาศกองทุนประกันชีวิต
เรื่อง นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
“No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้”
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่กองทุนประกันชีวิต ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขจัดให้หมดสิ้นไป กองทุนประกันชีวิต จึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สร้างวัฒนธรรมให้ผู้บริหารและบุคลากรของกองทุนประกันชีวิต ให้มีทัศนคติในการทำงานด้วยความจริงใจ ยึดถือความถูกต้อง ไม่หวังสิ่งตอบแทน และมีธรรมาภิบาล

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หลักสากล รวมทั้งเป็นการแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ตามกรรมธรรม์ประกันภัยหรือบุคคลภายนอกผู้มีสิทธิเรียกร้องตามมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตลอดจนผู้มีสิทธิได้รับเงินตามกรรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความกองทุนประกันชีวิต จึงออกประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. กองทุนประกันชีวิต ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ตลอดจนพนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรในกองทุนประกันชีวิตทุกระดับ ไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจหรือสิ่งของทุกชนิด หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีขอบด้วยกฎหมาย ที่จะส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต จากประชาชนผู้มาติดต่อ จากภาครัฐ ภาคเอกชน และจากผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงดัดให้ของขวัญของกำนัล สินน้ำใจหรือสิ่งของทุกชนิด แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้เป็นไปตามหลักนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้”

๒. กระทำการหรือไม่กระทำการใด เพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีขอบตามกฎหมาย

๓. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ

ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ กองทุนประกันชีวิต ขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้มอบหรือบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกองทุนประกันชีวิต โดยขอให้ใช้บัตรรอยพรในสื่อออนไลน์ แทนการมอบของขวัญ กองทุนประกันชีวิต ยินดีปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน โดยให้พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรในกองทุนประกันชีวิตทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ต่อไป

ประกาศ ณ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖



(นายนพพล เบี้ยวไข่มุข)
ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต